

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลหนองไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีเอาใจใส่ในการดูแลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2.วางมาตรการใช้ทะเบียนคุมตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ด้วยเหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	มีคำสั่งให้พนักงานขับรถประจำและต้องลงสมุดคุมทุกครั้งเพื่อขออนุญาตการใช้รถก่อนนำรถออกไปใช้
ตัวชี้วัด	การสิ้นเปลืองพลังงานของรถยนต์ส่วนบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีรถนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว
ผู้รายงาน	นาย อ. วิชากร (นายบรรณ วิชากร) นิติกร
สังกัด	กองวิชาการและแผนงาน
วันเดือนปีที่รายงาน	1 12 64

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตอาหาร กลางวันศพด.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้งบประมาณในการจัดหาอาหารกลางวันของเด็กโดยขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลออกตรวจอบคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กใน ศพด. เป็นประจำ 2.ให้มีการถ่ายรูปรายงานผู้บังคับบัญชาทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ด้วยเหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายออกตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจ และให้ครูประจำ ศพด.ถ่ายรูปอาหารกลางวันรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็ก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางชว 181026ศรี (นายนราธร เชาวนะกิจ) นิติกร
สังกัด	กองวิชาการแผนก ๖
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เม.ย. 64